

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 3 năm 2025

**THƯ KÊU GỌI
Đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắk đang cư trú tại Thái Lan
tự nguyện hồi hương về Việt Nam**

Thân gửi: Đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắk đang cư trú tại Thái Lan

Thời gian qua, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk nghe theo một số đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, bán tài sản, bỏ quê hương, gia đình di cư bất hợp pháp sang Thái Lan mong có được cuộc sống sung sướng, thu nhập cao,... Tuy nhiên, khi đến Thái Lan, bà con gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu sống trong các khu nhà trọ tạm bợ thiếu các điều kiện sống tối thiểu, đi làm thuê các công việc nặng nhọc, không biết tiếng Thái Lan, trẻ em không được đi học, điều kiện y tế khó khăn, một số vi phạm pháp luật bị Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan bắt, xử lý về các hành vi cư trú bất hợp pháp.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, tinh thần “tương thân, tương ái” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; từ năm 2020 đến nay, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho 42 bà con hồi hương về Việt Nam đoàn tụ với thân nhân, gia đình. Mặc dù trước đó đã có những vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh nhưng khi trở về địa phương bà con không bị xử lý hành chính hay hình sự, được các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm ban đầu, tạo điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ về công ăn, việc làm, phát triển kinh tế gia đình... từ đó đã sớm ổn định cuộc sống.

Với tinh thần đoàn kết, phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kêu gọi Đồng bào đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương về Việt Nam. Chính quyền, các lực lượng chức năng sẽ không phân biệt đối xử, tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ bà con đoàn tụ với gia đình, thôn, buôn, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Đề nghị bà con và thân nhân gia đình liên hệ với Chính quyền địa phương, Công an xã nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiên Văn